



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail [interinfodiv@gmail.com](mailto:interinfodiv@gmail.com)

---

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑. สาธารณรัฐชวา

- ประธานาธิบดีสาธารณรัฐชวาถึงแก่อสัญกรรม

#### ๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- พบซากเรือดำน้ำอินโดนีเซียแตกเป็น ๓ ส่วน จมอยู่ก้นทะเล

๑. สาธารณรัฐชาด : ประธานาธิบดีสาธารณรัฐชาดถึงแก่อสัญกรรม

ประธานาธิบดี อีตริส เดบี วัย ๖๘ ปี ซึ่งปกครองสาธารณรัฐชาดมานานกว่าสามทศวรรษ ได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔ อันเป็นวันเดียวกับที่เขาได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ ๖ ด้วย ประธานาธิบดีเดบี ได้รับบาดเจ็บในระหว่างบัญชาการกองทัพชาดในแนวหน้าต่อสู้กับกลุ่มกบฏซึ่งใช้ชื่อว่า กลุ่มแนวหน้าเพื่อความเปลี่ยนแปลงและปรองดองในชาด (The Front for Change and Concord in Chad : FACT) ซึ่งมีที่มั่นอยู่ทางชายแดนภาคเหนือติดลิเบีย การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของประธานาธิบดีเดบี ทำให้สาธารณรัฐชาดรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศพันธมิตรตะวันตกเกิดความสั่นคลอน เนื่องจากประเทศชาดภายใต้การนำของประธานาธิบดีเดบี เป็นหลักในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก รวมทั้งเป็นพันธมิตรที่ติของฝรั่งเศสกับสหรัฐฯ ในการรับมือกับกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิสกับญิฮาด เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศชาดมีความเปราะบางอยู่แล้ว การเสียชีวิตของนายเดบี อาจทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจ จนเสถียรภาพของประเทศต้องสั่นสะเทือน และอาจขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือไกลกว่านั้น ตามรัฐธรรมนูญระบุว่ากรณีที่ไม่มีประธานาธิบดีหรือในกรณีที่ประธานาธิบดีเสียชีวิต ประธานรัฐสภาจะทำหน้าที่บริหารประเทศเป็นเวลา ๔๐ วันจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ กองทัพอากาศภายใต้การนำของบุตรชายประธานาธิบดี วัย ๓๗ ปี นายพล มาฮัมหมัด อีตริส เดบี อิทโน ได้ประกาศว่า ได้มีการยุบรัฐสภาและเลิกใช้รัฐธรรมนูญ โดยได้ตั้งสภากลาโหมขึ้นมาและแต่งตั้งนายทหาร จำนวน ๑๔ คน ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศ กองทัพได้แถลงว่าจะปกครองประเทศจนกว่าจะถึงเวลาที่พร้อมในการถ่ายโอนอำนาจเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป นอกจากนี้ยังได้ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ และสั่งปิดพรมแดนทั้งหมด

ที่มา <https://www.bbc.com/news/world-africa-56815708>

<https://www.aljazeera.com/news/2021/4/20/chads-president-deby-has-died-of-injuries>

๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : พบซากเรือดำน้ำอินโดนีเซียแตกเป็น ๓ ส่วน จมอยู่ก้นทะเล

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรือดำน้ำ เคอาร์ไอ นังกาลา-๔๐๒ ได้สูญหาย โดยเชื่อว่าได้จมลงในระหว่างการฝึกยิงตอร์ปิโดที่ผ่านมา ภายหลังจากค้นหาอย่างต่อเนื่อง กองทัพอินโดนีเซียก็ได้เผยแพร่ภาพชิ้นส่วนเรือดำน้ำเคอาร์ไอ นังกาลา-๔๐๒ ซึ่งจมก้นทะเลบริเวณห่างจากตอนเหนือของเกาะบาหลี ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร โดยเรือดำน้ำลำดังกล่าวได้แตกเป็น ๓ ท่อน ทำให้ลูกเรือทั้งหมดจำนวน ๕๓ คน เสียชีวิต กองทัพเรืออินโดนีเซียได้ดำเนินการกู้สิ่งของบางอย่างของเรือดำน้ำขึ้นมาได้ เช่น รวมทั้ง สมอเรือ และเสื้อชูชีพ ผู้บัญชาการกองทัพเรืออินโดนีเซีย ยูโด มาร์โกโน ได้แถลงถึงโศกนาฏกรรมครั้งนี้ว่า เรือดำน้ำเคอาร์ไอ นังกาลา-๔๐๒ ได้แตกเป็น ๓ ส่วน โดยตัวลำเรือ ส่วนท้ายเรือ และส่วนประกอบสำคัญของเรือดำน้ำได้แตกออกจากกัน อีกทั้งยังพบรอยแตกที่บริเวณส่วนสำคัญของเรือด้วย อย่างไรก็ตาม ทางการอินโดนีเซียยังไม่ยืนยันสาเหตุแน่ชัดที่ทำให้เรือดำน้ำ เคอาร์ไอ นังกาลา-๔๐๒ ซึ่งใช้งานมานาน ๔๔ ปี จมสู่ก้นทะเลในระดับความลึกจากผิวน้ำทะเล ประมาณ ๘๐๐ เมตร

ทั้งนี้ การพบซากชิ้นส่วนเรือดำน้ำอินโดนีเซียลำนี้ ถูกพบหลังจากกองทัพเรืออินโดนีเซียได้ยืนยันถึงการที่เรือดำน้ำเคอาร์ไอ นังกาลา-๔๐๒ ได้จมสู่ก้นทะเลเพียง ๑ วัน โดยได้สูญหายระหว่างฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโด กองทัพเรืออินโดนีเซีย ได้ส่งทีมค้นหาโดยเฮลิคอปเตอร์ และเรือรบเร่งค้นหา พร้อมกับได้ขอความช่วยเหลือไปยังออสเตรเลีย และ สิงคโปร์ ด้วย เพื่อช่วยชีวิตลูกเรือ ก่อนที่ออกซิเจนในเรือดำน้ำจะหมดลงภายใน ๓ วัน ประธานาธิบดี Joko Widodo ได้กล่าวชื่นชมลูกเรือว่าเป็น "ผู้รักชาติที่ดีที่สุด" และชาวอินโดนีเซียทุกคนต่างแสดงความเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์นี้ การหายตัวไปของ เคอาร์ไอ นังกาลา-๔๐๒ นำไปสู่ปฏิบัติการค้นหาระหว่างประเทศโดยมีสหรัฐฯ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดียให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเรือดำน้ำดังกล่าวเป็นเรือที่ต่อจากเยอรมนี มีอายุการใช้งานมากกว่า ๔๐ ปี และแต่ได้รับการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๕

ที่มา <https://www.bbc.com/news/world-asia-56879933>

นางสาวนันทวัน หสดังไทรแก้ว  
นักวิเคราะห์สันพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

